

UBND HUYỆN VỊ XUYÊN
BAN CHỈ ĐẠO PCTP, TNXH
VÀ THỰC HIỆN PHÒNG TRÀO
TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ

Số: 44 /BCĐ-CA

V/v nâng cao hiệu quả công tác phòng,
chống mua bán người trên địa bàn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vị Xuyên, ngày 30 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:

- Các thành viên BCĐ PCTP, TNXH và thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện;
- Trưởng Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các xã, thị trấn.

Thực hiện công văn số 3413/UBND-NCPC ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh.

Nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn huyện Vị Xuyên thời gian qua. Đề nghị các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo huyện, Trưởng Ban chỉ đạo các xã, thị trấn, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND các cấp, BCĐ huyện về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, trọng tâm là Kế hoạch số 18/KH-BCĐ ngày 04/5/2021 của BCĐ huyện về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 23/KH-BCĐ, ngày 27/5/2021 của BCĐ huyện về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2021.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, qua đó quán triệt phương châm “phòng ngừa là chính”, kết hợp với không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái; chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình tội phạm mua bán người để kịp thời áp dụng các giải pháp ngăn chặn. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả công tác phối hợp, duy trì cơ chế báo cáo, chia sẻ thông tin với các cơ quan, đơn vị có liên quan; thường xuyên quán triệt các văn bản chỉ đạo; đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn.

Thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người, nhất là cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền, trực tiếp đấu tranh, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân, để từ đó đề xuất các phương án bố trí, kiện toàn nhân sự. Xây dựng tài liệu, tổ chức, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ về phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán.

Huy động các nguồn lực về kinh phí và trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm và nạn nhân bị mua bán theo quy định của pháp luật.

3. Phòng Tư pháp phối hợp với Công an huyện, các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống mua bán người; biên soạn nội dung truyền thông, tuyên truyền phù hợp với thực tế địa bàn, đặc điểm dân cư, đời sống, sinh hoạt của quần chúng trên địa bàn, nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông tại cộng đồng, thông qua các hình thức sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, lồng ghép tuyên truyền tại các điểm du lịch, tổ chức các cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm, giao lưu, đối thoại, tư vấn trực tiếp cho hội viên, phụ nữ, trẻ em và nhân dân kiến thức liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người... gắn với các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” 30/7 hàng năm phù hợp thực tiễn.

Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn cụ thể, tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa, tiếng dân tộc; tập trung vào địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn có nguy cơ cao về mua bán người, có nhiều phụ nữ, trẻ em vắng mặt lâu ngày không rõ lý do, để chủ động phát hiện và ngăn chặn tội phạm xảy ra.

Thường xuyên chú trọng bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền phòng chống tội phạm, nhất là kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, nhằm đáp ứng các yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đồng thời duy trì, nhân rộng các câu lạc bộ và mô hình hiệu quả về phòng, chống mua bán người, phối hợp hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trở về, giúp họ vượt qua mặc cảm, tự ti, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình xác minh, giải quyết vụ án, vụ việc và hòa nhập, ổn định cuộc sống.

5. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch: Tăng cường xây dựng tin bài, duy trì hoạt động các chuyên trang, chuyên mục, chương trình phát thanh, truyền hình tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, các thông tin về quyền nạn nhân, hoạt động hỗ trợ, tư vấn, tiếp nhận thông tin dành cho nạn nhân, chú ý phát huy các đội lưu động, sử dụng tiếng dân tộc để phù hợp với đối tượng, đặc điểm vùng miền....

6. Công an huyện chủ trì, phối hợp với lực lượng Biên phòng, Quân sự: Chủ động làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình, chủ động phòng ngừa tội phạm mua bán người; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, nhất là các đường tiểu ngạch, đường mòn, lối mở; phối hợp làm tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT, quản lý tạm trú, tạm vắng, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, qua đó chủ động phát hiện các hoạt động của tội phạm mua bán người, các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan như tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, tổ chức trốn đi nước ngoài...

Tập trung quản lý số đối tượng có tiền án, tiền sự có điều kiện, khả năng phạm tội về mua bán người; chủ động phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi

vấn cấu kết thành đường dây, băng nhóm; số đối tượng có mối quan hệ thân tộc làm ăn ở nước ngoài thường xuyên qua lại biên giới, có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội mua bán người để đấu tranh, ngăn chặn tội phạm xảy ra.

Phối hợp rà soát, lập danh sách số phụ nữ, trẻ em vắng mặt lâu ngày tại địa phương không rõ lý do, nghi bị mua bán, tập trung thu thập thông tin xác minh làm rõ, đồng thời phối hợp giải cứu nạn nhân bị mua bán; triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp hiệu quả tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới, trong nội địa. Thường xuyên làm tốt công tác tiếp nhận, xác minh, xử lý kịp thời tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố, đơn trình báo của các nạn nhân, các vụ việc mua bán người được phản ánh qua báo chí, phương tiện thông tin đại chúng hoặc các nguồn thông tin khác.

Tăng cường công tác hợp tác quốc tế với các nước, nhất là các cơ quan chức năng Trung Quốc trong việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thực hiện có hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận, bản ghi nhớ về phòng, chống mua bán người để phối hợp đấu tranh bắt giữ, chuyển giao tội phạm, giải cứu, tiếp nhận và hồi hương nạn nhân bị mua bán. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ nạn nhân, người thân thích của họ trong quá trình tiến hành các hoạt động tố tụng.

7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp làm tốt công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, thu thập thông tin về các trường hợp bị mua bán trở về, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng theo đúng quy định của pháp luật. Đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách hỗ trợ nạn nhân.

8. Trưởng BCD các xã, thị trấn: Thường xuyên nắm chắc tình hình trên địa bàn, từ đó triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, chỉ đạo về phòng, chống mua bán người trên địa bàn. Chú ý những địa bàn vùng sâu, xa, trên tuyến biên giới Việt - Trung, có nguy cơ cao về hoạt động mua bán người, bắt cóc, dẫn dắt, tổ chức người khác trốn đi nước ngoài... chủ động xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm pháp thực hiện.

Đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo huyện, Trưởng Ban chỉ đạo các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện; Thủ trưởng các đơn vị, các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để tình hình tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp theo ngành, địa bàn phụ trách. Định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan Thường trực BCD (*Công an huyện*), để tổng hợp báo cáo theo quy định. /*dt*

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Thường trực BCD tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- Vnptioffice;
- Lưu: VT, CA.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO



CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Hoàng Thanh Tĩnh